

Số: *179* /TB-UBND

Hải Dương, ngày *30* tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 (lần 2) năm 2019

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (lần 2) năm 2019. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - HĐND tỉnh; VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị có liên quan.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 09 tháng đầu năm 2019, một số nhiệm vụ chủ yếu 03 tháng cuối năm 2019.
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2019.
3. Các Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất xây dựng một số công trình trên địa bàn tỉnh.
4. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tân Việt (Giai đoạn 2), huyện Bình Giang.

Sau khi nghe các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 09 tháng cuối năm 2019

Trong 09 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất của các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ cơ bản được duy trì ổn định, có mức tăng khá; Thu ngân sách đạt cao; Thu hút đầu tư đạt kết quả khá; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Tình hình trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá năm 2010) ước đạt 12.390 tỷ đồng, bằng 66,9% kế hoạch năm; Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (giá năm 2010) ước đạt 186.721 tỷ đồng; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,8% (cùng kỳ năm trước tăng 9,3%); Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 31.765 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng 34,8% và 32,8% so với cùng kỳ năm 2018. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm cải thiện.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng các lễ hội, sự kiện văn hóa được nâng cao; Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện; Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018; Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh và diễn biến phức tạp; Một số nhóm, sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm nhiều (thức ăn chăn nuôi giảm 6,8%, ô tô giảm 8,3%, xi măng giảm 3,1%...); Hoạt động xuất khẩu còn hạn chế, đặc biệt là xuất khẩu nông sản; Hệ thống phân phối hàng hóa chủ yếu còn nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết và chuyên nghiệp; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được triệt để, tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp vẫn xảy ra; Công tác bồi thường GPMB của một số dự án lớn và trọng điểm còn kéo dài, chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện; Việc thành lập doanh nghiệp mới chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về phân bố cục nội dung, thuyết minh: cần đánh giá ngắn gọn, xúc tích, các số liệu cần đưa vào bảng biểu cho phù hợp, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ cụ thể trong 03 tháng cuối năm. Phần hạn chế, khó khăn cần điều chỉnh, bổ sung cho sát với thực tế.

- Bổ sung đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện của Trung tâm phục vụ hành chính công: đánh giá hiệu quả về công tác CCHC, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện cải cách TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Rà soát, cập nhật lại các số liệu trong báo cáo cho chính xác.

2. Về kết quả đạt được: bổ sung một số nhiệm vụ Tỉnh đã hoàn thành tốt trong 09 tháng đầu năm 2019:

- Tình hình triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả phát triển đô thị (thành phố Hải Dương lên đô thị loại 1, thị xã Chí Linh lên thành phố, huyện Kinh Môn lên thị xã...).

- Kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội: giáo dục có nhiều bước tiến vượt bậc, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp với kết quả cao. Các hoạt động văn hóa, y tế xã hội đều được triển khai tích cực và có nhiều hoạt động nổi bật.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn của từng ngành, địa phương; tạo điều kiện thông thoáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt kế hoạch đề ra; Tập trung xử lý, giải quyết các đơn thư, khiếu kiện kéo dài.

- Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và các Sở, ngành địa phương rà soát kết quả phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi và thực hiện các biện pháp đồng bộ, bảo đảm tái đàn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án lớn, công trình trọng điểm; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

- Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý điều hành; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản; thúc đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, thủ tục giao đất cho các doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Cấp ủy theo quy định.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2019.

Trong 09 tháng đầu năm 2019, Tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được cải thiện,

tăng trưởng được duy trì, lạm phát được kiểm chế, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, do đó đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chính sách xã hội đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 09 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.252 tỷ 968 triệu đồng, đạt 95,8% dự toán năm, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước. Ngân sách địa phương được hưởng 10.185 tỷ 507 triệu đồng. Trong đó:

- Thu nội địa ước đạt 11.080 tỷ đồng, bằng 91,9% so với dự toán năm, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2018.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.096 tỷ 856 triệu đồng, đạt 109,8% dự toán năm, bằng 133% so với cùng kỳ năm trước.

Có 04 khoản hoàn thành vượt dự toán, đó là: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.925 tỷ đồng, bằng 209% dự toán năm; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 83 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước; Thu khác ngân sách ước đạt 212 tỷ đồng, đạt 141% dự toán năm và bằng 151% so với cùng kỳ năm trước và Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN ước đạt 15 tỷ đồng, đạt 136%.

Tổng chi NSNN 09 tháng đầu năm 2019 ước đạt 10.472 tỷ 688 triệu đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển ước đạt 2.862 tỷ 930 triệu đồng, đạt 131,2% dự toán năm, bằng 142% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên ước đạt 6.831 tỷ 706 triệu đồng, đạt 77,5% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, về tổng thể thu ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn đạt những kết quả khá tích cực, dự kiến hết năm 2019, Tỉnh sẽ đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với Báo cáo của Sở Tài chính về Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2019, tuy nhiên để hoàn thành tốt dự toán NSNN năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

- Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, không lãng phí trong thực hiện dự toán những tháng cuối năm; Tăng cường kỷ luật tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính; điều hành ngân sách chặt chẽ, chủ động chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND các cấp thông qua và khả năng thu ngân sách.

- Cục thuế tỉnh thường xuyên dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn, chủ động có các biện pháp tham mưu khai thác nguồn thu cho ngân sách cấp tỉnh, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp quản lý trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

- Theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát trong việc kê khai thuế, tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách, kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kinh phí phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Cấp ủy theo quy định.

III. Các Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất xây dựng một số công trình trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1350/TTr-STNMT ngày 16/9/2019, 1371/TTr-STNMT ngày 19/9/2019, 1373/TTr-STNMT ngày 19/9/2019, 1375/TTr-STNMT ngày 19/9/2019 và 1380/TTr-STNMT ngày 20/9/2019 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở tính bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án: Khu dân cư phố Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh; Đường dây 220KV Nhiệt điện Hải Dương –TBA 500KV Phố Nôi, qua địa bàn các xã Quyết Thắng, Tiên Tiến và Việt Hồng, huyện Thanh Hà; Đường dây 220KV Nhiệt điện Hải Dương –TBA 500KV Phố Nôi, qua địa bàn các xã Cẩm Đông, Tân Trường, Kim Giang, Thạch Lôi, Cẩm Hưng, Cẩm Đoài và thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng; Dự án Khu dân cư mới xã Tráng Liệt (Giai đoạn 2), thuộc địa bàn xã Tráng Liệt và xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang và Sở Chỉ huy cơ bản/căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương, phường An Lạc và phường Tân Dân, thành phố Chí Linh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tân Việt (Giai đoạn 2), huyện Bình Giang.

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 2561/TTr-STC ngày 06/9/2019 của Sở Tài chính đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá

quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tân Việt (Giai đoạn 2), huyện Bình Giang. Theo đó, thống nhất mức giá khởi điểm như sau:

Từ lô LK02-14 đến lô LK02-39; từ lô LK03-40 đến lô LK03-47 và từ lô LK04-48 đến lô LK04-64 (51 lô); diện tích 5.089,5m²; mức giá khởi điểm là 4.700.000 đồng/m² (Bốn triệu, bảy trăm nghìn đồng một mét vuông), hệ số điều chỉnh giá đất là 3,13.

(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết được duyệt kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện Bình Giang).

Mức giá trên đã bao gồm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện Bình Giang); chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (lần 2) năm 2019, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP. UBND tỉnh (Các đ/c: Hùng, Thủy);
- Lưu: VT, Phương (65b) ✓

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trương Văn Hôn